

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 421* Năm 9/ 2020 * Chúa nhật 26/ 04/ 2020

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Ánh thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương

Trong tuần vừa qua, biến cố khá quan trọng đối với người Việt Nam chúng ta là quyết định nói lỏng giãn cách xã hội do chính phủ ban hành. Như thế là sau gần một tháng dịch bệnh do virus covid-19 làm ngưng trệ nhiều sinh hoạt xã hội thì giờ đây được nói lỏng phần nào. Sự nói lỏng cũng như việc phân biệt các vùng lây nhiễm làm cho xã hội Việt Nam ngày nay có nhiều sinh hoạt khác nhau. Những vùng ít có nguy cơ thì có thể có nhiều sinh hoạt hơn những vùng khác. Thí dụ tại TP Saigon thì các sinh hoạt tôn giáo vẫn chưa được phép vì thế Tòa Giám mục Saigon nhắc nhở các cha vẫn còn phải “tiếp tục chấp hành chỉ thị số 15 của Chính phủ. Chính quyền Thành phố cũng chưa có hướng dẫn cụ thể về các sinh hoạt cộng đồng. Vì thế, xin quý cha vẫn duy trì mục vụ theo hướng dẫn ngày 25/3/2020 của Đức Tổng Giám mục: “tạm ngưng cử hành thánh lễ và tất cả các sinh hoạt tôn giáo với sự tham dự của cộng đoàn” cho đến khi có thông báo mới từ Tòa Tổng giám mục.”

Tuy nhiên nơi khác, cụ thể tại địa phận Mỹ Tho, cha Tổng đại diện đã hướng dẫn : “Từ Thứ Bảy 25-04-2020, các Giáo xứ trong Giáo phận tiếp tục cử hành Thánh Lễ Chúa nhật và các ngày trong tuần như thường lệ, với những lưu ý sau :

- Số người dự lễ : các cha xem xét tình hình cụ thể tại địa phương;
- Người cao niên (từ 60 tuổi trở lên), các thiếu nhi, những người có triệu chứng sốt và ho : miễn dự lễ mà không mắc tội ;”

Như thế, dù được dâng thánh lễ công khai nhưng vì virus covid-19 vẫn còn hiện diện đâu đó nên việc áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa vẫn hết sức cần thiết. Chúng ta hy vọng rằng với những biện pháp phòng ngừa hiệu quả, nhân loại sẽ không còn cơn dịch này nữa.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

26/04/2020 CHÚA NHẬT III PHỤC SINH A

NHẬN RA CHÚA KHI NGÀI BỎ BÁNH

Họ mới bảo nhau: “*Đọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta chẳng bùng cháy lên sao?*” (Lc 24,32)

Mời bạn nhập vai hai môn đệ Em-mau để chiêm ngắm. Họ chẳng xa lạ gì với những lời Kinh Thánh “*từ Mô-sê đến các ngôn sứ.*” Họ cũng biết rõ những điều xảy ra tại ngôi mộ trống do các bà thuật lại. Thế nhưng, những dữ kiện đó như một mớ rời rạc, vô nghĩa đối với họ, cho đến khi người lữ khách đồng hành ấy giải thích Kinh Thánh làm lòng họ “*bùng cháy lên.*” Rồi người lữ khách ấy lại đồng bàn dùng bữa tối với họ; và kìa, xem ông ấy bỏ bánh! Mọi sự bỗng trở nên mạch lạc, sáng tỏ: “*Người lữ khách đó chính là Ngài!*”

Ban ơi, những chữ viết, chứng từ, bánh và rượu chỉ trở thành Lời, Thịt và Máu khi hoà quyện nên một nơi con người Giê-su “*chỗi dậy từ cõi chết.*” “Lời” không có ý nghĩa gì nếu không phát xuất từ Chúa Giê-su Ki-tô phục sinh bằng xương bằng thịt. Bạn không thể thấu hiểu được “Lời” nếu không kết hợp trong “Thịt và Máu” Ngài. Và bạn cũng không thể đến với “Thịt và Máu” Ngài nếu không được “Lời” Ngài làm “bùng cháy lên”. Các môn đệ Emmau đã “*nhận ra Chúa khi Ngài bỏ bánh*” như thế đó.

Chia sẻ: Việc suy gẫm Lời Chúa có giúp bạn yêu mến Thánh Thể hơn không?

Sống Lời Chúa: Mỗi khi suy gẫm Lời Chúa, bạn kết hợp với việc rước lễ thiêng liêng; và mỗi khi rước lễ, bạn dành ít phút để suy gẫm lại Lời Chúa bạn vừa nghe.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa Giê-su đáng mến, con khao khát Chúa. Xin làm sống lại trong con tình yêu mến Chúa. Xin làm cho lòng con bùng cháy lên ngọn lửa nhiệt thành phục vụ Chúa nơi tha nhân.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ **Hơn 1/3 thanh niên cảm thấy gia tăng đức tin kể từ đại dịch**
WGPSG / Aleteia --Một phần ba thanh niên trả lời khảo sát (35%) cho biết: có sự gia tăng đức tin tôn giáo trong đại dịch Covid-19. Và gần một nửa (47%) nhận ra rằng mức độ đức tin của họ vẫn giữ nguyên trong suốt đại dịch. Bảy trong số mười người trả lời khảo sát - đã xem chương trình trực

tuyên - nói rằng: việc tương tác với mọi người, dù là ảo, vẫn khiến họ cảm thấy kết nối nhiều hơn. Tuy nhiên, gần một nửa số người được hỏi cho biết: họ cảm thấy bị cô lập vì không ai tiếp cận được họ cách riêng biệt.

Bản kết quả cuộc khảo sát với 1.000 người trẻ tuổi 13-25 đã được phát hành bởi Viện nghiên cứu Springtide của Bloomington, bang Minnesota, mang tên “Cảm nhận thân quen: Kết nối lại thế hệ những người Mỹ cô đơn nhất.” Sau nghiên cứu đó, Springtide đã phỏng vấn 508 người trẻ tuổi 18-25 và nhận thấy rằng đối với nhiều người trẻ tuổi, việc ‘ở tại chỗ’ và cách ly xã hội gây ra sợ hãi và hoang mang, dẫn đến gia tăng cảm giác cô lập, cô đơn và lo lắng. Viện phát hiện ra rằng cách duy nhất cũng là quan trọng nhất để giảm bớt sự cô đơn là cho những người trưởng thành đáng tin cậy tiếp cận và kết nối với họ. Tuy nhiên, ít hơn 1% người trưởng thành tiếp cận với những người trẻ tuổi là các giáo sĩ hoặc lãnh đạo đức tin. Sự kết nối thông thường nhất là gia đình và bạn bè (89%), tiếp theo là giáo viên/giáo sư (5%) và sếp của họ (2%).

Tiến sĩ Josh Packard, Giám đốc điều hành của Viện nghiên cứu Springtide nói: “Hãy tiếp cận người trẻ trong cộng đồng của bạn và hỏi họ xem họ đang thế nào. Đó là cách quan trọng nhất để làm giảm bớt cảm giác cô đơn và cô lập trong thời gian giãn cách xã hội. Những người trẻ tuổi cần được chú ý, được gọi tên và được biết đến để cảm thấy rằng họ thuộc về cộng đồng này.”

❖ **Đường Ánh Sáng: Suy Ngắm 14 Chặng Đường Phục Sinh**

Trong Mùa Chay, các tín hữu có thói quen suy ngắm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu qua 14 chặng đường thánh giá (Via Crucis). Dựa theo tục lệ ấy, một việc đạo đức khác đã được phổ biến trong những thập niên gần đây, đó là suy ngắm mầu nhiệm Phục sinh của Chúa qua 14 chặng đường ánh sáng (Via Lucis), dựa theo châm ngôn nổi tiếng Per crucem ad lucem: “từ thập giá đến ánh sáng” (hoặc: từ thập giá đến vinh quang). Qua việc đạo đức này, các tín hữu suy ngắm biến cố trọng tâm của đức tin – cuộc sống lại của Đức Kitô – mà chúng ta được thông dự nhờ bí tích Thánh tẩy. Từ đó chúng ta nhớ đến ơn gọi của Kitô hữu là làm chứng nhân cho ánh sáng. Việc chiêm ngắm các mầu nhiệm hiển vinh của Chúa – bao gồm từ cuộc Phục sinh đến lễ Hiện xuống – sẽ dạy chúng ta hãy tiến bước như là “con cái ánh sáng”, gieo rắc niềm hy vọng vào một thế giới bị xâu xé vì hận thù tang tóc.

❖ **Ngày Châu Âu, Ngày Giới trẻ thế giới, Hội nghị Gia đình thế giới.**

Trở về với giấc mơ của những người sáng lập

ĐTC Phanxicô đã từng chia sẻ trong cuộc họp báo trên máy bay, khi ngài trở về từ chuyến viếng thăm Rumani (ngày 2.6.2019) về giấc mơ của ngài đối với châu Âu. Đó là một giấc mơ "trở về" - một giấc mơ "đoàn kết".

Và trong những ngày này, khi các nước châu Âu đang chuẩn bị cho lễ kỉ niệm 35 năm Ngày Châu Âu - ngày 9.5 sắp tới, ĐTC tiếp tục kêu gọi châu Âu hãy trở về giấc mơ của những người sáng lập Ngày này. Theo ĐTC, đây là cơ hội để tạm dừng chân để suy nghĩ về cách phản ánh bản sắc và sứ mệnh của Ngôi nhà chung châu Âu. Nhờ đó, “lục địa này có thể trở dậy trở lại nhờ tinh thần đoàn kết cụ thể... để sử dụng một biểu hiện về tình huynh đệ của con người”. (x. Vatican News)

Tạm hoãn Hội nghị Gia đình thế giới và Ngày Giới trẻ thế giới

Vào chiều thứ Hai 20.4.2020, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh xác nhận rằng, do sự bùng phát của virus Corona, ĐTC Phanxicô - cùng với Bộ Giáo dân, Gia đình và Đời sống - đã quyết định hoãn Hội nghị Gia đình thế giới và Ngày Giới trẻ thế giới.

Hội nghị Gia đình thế giới - dự định tổ chức vào 06.2021 tại Rôma - sẽ được dời lại vào 06.2022. Và Ngày Giới trẻ thế giới - dự định tổ chức vào 08/2022 tại Lisbon - sẽ được dời lại vào 08. 2023. (theo CNA, Vatican News)

Linh mục tình nguyện ở tù để tiếp tục mục vụ cho tù nhân

Khi hệ thống nhà tù liên bang của Canada cấm các cuộc viếng thăm để ngăn ngừa việc lây nhiễm virus corona, một linh mục Canada đã tình nguyện vào tù ở để tiếp tục chăm sóc mục vụ cho các tù nhân, không để họ đơn độc và không được chăm sóc về phần thiêng liêng.

Đức Giám mục Gary Gordon, bang British Columbia, đã chia sẻ: “Đây mới đúng ý nghĩa của ơn gọi này. Đây là ơn gọi - hãy hết mình vì nó. Nó thật sự rất đẹp!” (x. Vatican News)



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ Làm gì trong những ngày đại dịch?.

Trong những ngày này, chúng ta không thể đến nhà thờ để tham dự thánh lễ chung với nhau, chúng ta vẫn có thể gia tăng lòng khao khát Chúa qua đời sống cầu nguyện cá nhân hay cùng với gia đình mình, xem lễ trực tuyến, đọc và suy niệm Lời Chúa, đọc kinh thánh, lần chuỗi mân côi, nuôi dưỡng tình bác ái huynh đệ bằng cách đề ý và quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Xin Chúa ban sức mạnh giúp chúng ta vượt qua cơn đại dịch này.

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: